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1. นายสมบัติ  เหลาเส็น 
2. นายสุพจน  กระบี่นอย 
3. นายกฤติโชค  ขาวเหลือง 

 
 

ผูเขารวมประชุม 
1. นายโชคนรินทร  ขาวเหลือง  นายกเทศมนตรีตําบลกระบี่นอย 
2. นายยงยุธ   บุญทองแกว   รองนายกเทศมนตรีตําบลกระบี่นอย 
3. นายนพดล  หวังกอ   รองนายกเทศมนตรีตําบลกระบี่นอย 
4. นายวาสนา  นะบุตร   เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลกระบี่นอย 
5. นางสาวอุษา  สายเส็น   ที่ปรกึษานายกเทศมนตรีตําบลกระบี่นอย 
6. นายธีรเดช  คุมพงศสิร ิ   หัวหนาฝายกอสรางที่ 1 สํานักงานกอสรางชลประทานขนาดกลางที่ 

     15 กองพัฒนาแหลงน้ําขนาดกลาง  กรมชลประทาน 
7. นายเอกภพ  พฤษชัยนิมมิต  ปลัดเทศบาล 
8. นางสาวจริา  พัฒฉิม   ผูอํานวยการกองคลงั 
9. นายสุเทพ  บัวแกว   ผูอํานวนการกองชาง 
10. นางสุภานันท   เจรญิพานิช  รองปลัดเทศบาล 
11. นายนิรุตติ์   มีมะแม   หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 

 

 
 
 



 
 
ผูเขารับฟงการประชุม 

1. นายอุดม  เจรญิพร   กํานันตําบลกระบี่นอย 

2. นายภิญโญ  ลูกนอย 

3. นายสุภิต  ลูกนอย 

4. นายสมคิด  สืบสุข 

5. นายเจรญิ  สุขกุล 

  

2 



 

เปดประชุม เวลา 09.30  น. 

 สมาชิกสภาเทศบาลตําบลกระบี่นอยมาครบองคประชุม  เลขานุการสภาเทศบาลตําบลกระบี่นอย เชิญเขาหอง

ประชุม  ประธานสภาฯ มอบหมายใหรองประธานสภาฯ ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ   

รองประธานสภาฯ             : กลาวเปดการประชุม 

 ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องท่ีประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

 : ไมมี 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลกระบ่ีนอย สมัยสามัญ  สมัยที่ 4 ประจําป  

                       2558  

รองประธานสภาฯ 
 
นายวินัส ชุมบุตร 
 
 
 
รองประธานสภาฯ 
 
 
มติที่ประชุม 
 
 
รองประธานสภาฯ 
 
ที่ประชุม 
 
รองประธานสภาฯ 
 
 
มติที่ประชุม 

: 
 
: 
 
 
 
: 
 
 
: 
 
 
: 
 
: 
 
: 
 
 
: 

ไมทราบวาสมาชิกสภาฯทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุมสภาฯ  หรือไม 
 
ขอแกไขหนา 28 คําพูดของกระผมบรรทัดแรก ที่กระผมพูดวา  กระผมเองยังไมรู
รายละเอียดทั้งหมดของการกอสรางระบบสงน้ํา ใหเพิ่มเติมขอความ “และรายละเอียดของ
การขุดคลองปกาสัย ชวงทายอางเก็บน้ําคลองแหงถึงจุดรวมคลองทับหัวกา” 
 
ขอมติที่ประชุมวาจะอนุมัติใหแกไขเพิ่มเติมขอความตามที่นายวินัส  ชุมบุตร ไดเสนอมา
หรือไม 
 
อนุมัติใหแกไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมตามที่นายวินัส  ชุมบุตร  ไดเสนอมาดวยมติเปน
เอกฉันท 
 
ไมทราบวาสมาชิกสภาฯทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุมสภาฯเพิ่มเติม  หรือไม 
 
ไมมีผูใดขอแกไขรายงานการประชุมสภาฯเพิ่มอีก  
 
ขอมติที่ประชุมวาจะรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลกระบี่นอย สมัยสามัญ 
สมัยที่ 1 ประจําป พ.ศ. ๒๕๕9  หรือไม 
 
รับรองรายงานการประชุมสภาฯ ดวยมติเปนเอกฉันท  

 ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องเพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบการกอสรางระบบสงนํ้าอางเก็บนํ้าคลองแหง 

นายธีรเดช  คุมพงศสิร ิ

 

 

: 

 

 

กระผมฐานะหัวหนาฝายกอสรางที่ 1 สํานักงานกอสรางชลประทานขนาดกลางที่ 15 กอง
พัฒนาแหลงน้ําขนาดกลางกรมชลประธาน ตามความที่กระผมเคยไดนําเรียนในการประชุม
ครั้งที่ผานมาแลวนั้น และที่ประชุมสภาฯก็ไดมีมติเลื่อนการพิจารณาเพื่อใหกระผมได
เพิ่มเติมเอกสาร มติของการประชุมประชาคมวาประชาชนในพื้นที่ที่มีผลกระทบเห็นดวย
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หรือไม ในการกอสราง และเอกสารรายละเอียดอื่นๆที่เกี่ยวของ กระผมก็ไดจัดสงเอกสาร
ดังกลาวมาเปนที่เรียบรอยแลว  ตามเอกสารที่อยูในมือของทุกทาน ในวันนี้ก็ขอความ
เห็นชอบตอสภาฯ แคเรื่องเดียวคือขอความเห็นชอบกอสรางระบบสงน้ําอางเก็บน้ําคลอง
แหง ก็ขอใหทานสมาชิกทุกๆทานชวยพิจารณา และกระผมจะไดนํามติเห็นชอบนี้ไปแนบใน
การขออนุญาตขอใชพื้นที่ จาก สปก. ในเขตหมูที่ 5 สวนในพื้นที่อื่น ไมมีผลกระทบ ในสวน
ของบริเวณขางถนนก็ขอใชพื้นที่จากทางหลวงชนทบ กระผมอยากจะใหโครงการสําเร็จ
ลุลวง เพื่อประโยชนของพี่นองประชาชนตอไป 
 
ไมทราบมีสมาชิกทานใดตองการจะอภิปรายบาง 
 
เรื่องน้ําเปนเรื่องที่สําคัญ อางเก็บน้ําก็เปนความหวังของพี่นองในตําบลกระบี่นอย  เอกสาร
ที่ทานหัวหนาฝายกอสรางฯ ไดเพิ่มเติมมาในการประชุมครั้งนี้ก็ถือวามีความสมบูรณ มีการ
จัดประชุมกันก็หลายครั้ง ดูจากเอกสารที่นําเสนอทางสํานักงานกอสรางชลประทานก็มีการ
สงหนังสือเชิญบุคคลตางๆเขารวมประชุม ทั้งเทศบาลตําบลกระบี่นอย และสมาชิกสภาฯ
เทศบาล แตทุกครั้งกระผมขอบอกเลยวาสมาชิกสภาฯ บางทาน ไมไดรับทราบเลยวามีการ
ประชุมจึงไมไดเขารวมประชุมเพื่อรับทราบขอมูลตางๆเลย อยางในการประชุมครั้งลาสดุใน
วันที่  19 สิงหาคม 2558   เรื่องการประชุมหารือ ระบบสงน้ําโครงการอางเก็บน้ําคลอง
แหง ตามเอกสารสํานักงานกอสรางชลประทานก็ไดทําหนังสือเชิญหนวยงานตางๆ ทั้ง
เทศบาลตําบลกระบี่นอย สมาชิกสภาฯ และหนวยงานที่ เกี่ยงของ แตพอไดดูใน
เอกสารรายงานการประชุมปรากฏวา  สมาชิกสภาฯเขต 2 ทั้ง 6 คนขาดประชุมถึง 5 คน 
กระผมก็ขอฝากเรื่องการสงหนังสือเชิญประชุม เรื่องหนังสือมีความสําคัญมาก  ไมควรฝาก
กับใครอยากใหสงถึงมือผูรับเอง เพราะอาจสงผลทําใหมีการเขาใจผิดระหวางหนวยงาน 
และองคกรตางๆ  พวกกระผมไดรับความเสียหายมีขาวออกมาวาสมาชิกสภาฯ ไมใหความ
รวมมืออยากจะบอกวาในเรื่องความเดือดรองของพี่นองประชาชนกระผมเองไมเคยละเลย 
และเขารวมประชุมทุกครั้งถาทราบขาว โดยเฉพาะเรื่องน้ําถือวาสําคัญมาก และอีกเรื่องคือ  
เรื่องของทอประปาภูเขาที่มีอยูเดิม ก็มีความสําคัญและมีความจําเปนมาก เพราะอางเก็บ
น้ําและระบบทอสงน้ํากวาจะดําเนินการเสร็จสมบูรณก็คงตองใชเวลาอีกนานหลายป พี่นอง
ชาวตําบลกระบีนอยก็ตองใชน้ําประปาภูเขาอยู แตถาหากทอประปาภูเขามีปญหาใชการ
ไมไดซึ่งเปนผลกระทบจากการกอสรางอางเก็บน้ํา พี่นองประชาชนก็จะไดรับความ
เดือดรอน กระผมอยากจะถามทานธีรเดช หัวหนาฝายกอสรางถึงความชัดเจน วาทาง
สํานักงานกอสรางชลประทานจะดําเนินการแกปญหาอยางไร 
 
ตามที่ทานวินัส ชุมบุตร ไดอภิปรายกระผมเห็นดวย กระผมเองก็เคยไดเขารวมประชุมครั้ง
หนึ่ง แตเมื่อดูในเอกสารรายงานการประชุมก็ไมมีชื่อเขารวม เรื่องของการสงเอกสารตอไป
ก็ตองฝากทานหัวหนาฝายกอสรางฯชวยกําชับพนักงานดวย เรื่องการวางทอระบบสงน้ํา
เปนเรื่องสําคัญ คือผลประโยชนของพี่นองชาวตําบลกระบี่นอย กระผมก็ดีใจแทนชาวบาน
ที่ทานไดชวยเขามาดูแล กระผมไดดูเอกสารก็เพิ่งไดรับรูถึงรายละเอียด แตที่ผานมาก็ไมได
รับรูอะไรเลย วาขั้นตอนมีอยางไรบาง การขอมติในวันนี้ก็เพื่อจะดําเนินการวางทอจาก
ตําบลกระบี่นอยกอน แลวจะวางทอสงตอไปจนถึงตําบลคลองประสงค จากการที่ได
สอบถามทานหัวหนากอสราง กระผมเองก็ไมมีความชํานาญในการดูแผนที่การวางทอและ
ระบบงาน  แตถาทานทําโครงการนี้ดวยความจริงใจ กระผมเองก็เห็นดวยอยางยิ่ง สุดทาย
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กระผมขอฝากใหทานไปชวยทําความเขาใจกับพี่นองชาวบาน ตามที่มีขาวออกมาวา
เทศบาลตําบลกระบี่นอยและสมาชิกสภาฯไมใหความรวมมือ และไมเขารวมในการดําเนิน
โครงการ กระผมรูสึกเสียใจ เพราะกระผมเองมีความตั้งใจและเห็นถึงความสําคัญ ในการ
ชวยเหลือพี่นองประชาชน ในวันนี้ทานก็ไดสงเอกสาร รายละเอียดตางๆมาสมบูรณ
พอสมควร ในสวนตัวกระผมเองก็เห็นดวยอยูแลว การทํางานตางๆก็ขอฝากวามีอะไรก็คุย
กันได  
 
ในการประชุมทุกครั้ง ก็ไดมีผูใหญบานสอบถามมาวาทําไมถึงไมเขารวมประชุม กระผมก็ได
บอกไปวาไมทราบ กระผมเองก็ไดสอบถามกับเจาหนาที่ธุรการของเทศบาล ก็ไดรับคําตอบ
วาไมมีหนังสือเชิญ  ตามที่ทานวินัส ชุมบุตร ไดอภิปรายก็เปนความจริง เทศบาลนั้นยินดีให
ความรวมมือแนนอนถาไดรับหนังสือเชิญ หรือถาทานโทรมาบอกก็ยินดีใหความรวมมือ 
การประชุมลาสุดวันที่ 25 ก.พ. 2559 ที่ผานมากระผมเองก็เขารวมประชุมแทนทาน
นายกเทศมนตรี ขอยืนยันตอที่ประชุมสภาฯวาเทศบาลใหความรวมมือแนนอนครับ 
 
กระผมเองก็ไดรับทราบขาวมาเชนกันในปญหาที่เกิดขึ้น  ตั้งแตเริ่มสรางอางเก็บน้ําตอนที่
ขออนุมัติตอสภาฯ ป พ.ศ. 2547 เพื่อเวนคืนที่ดินและกอสราง จนถึง ณ วันนี้ก็เกือบเสร็จ
แลว ในการประชุมครั้งที่แลวทานก็ไดนําเสนอขอมูล แตดวยความเขาใจที่ไมตรงกันและ
รายละเอียดของเอกสารทําใหตองเลื่อนการพิจารณามาเปนวันนี้ กระผมอยากจะถาม ทาน 
ธีรเดช  คุมพงศสิริ  วาในการประชุมประชาคมของสํานักงานกอสรางชลประทาน ที่ผานมา 
ทําไมไดมีกระแสขาว และมีชาวบานไดสอบถามวาทางเทศบาลตําบลกระบี่นอย และ
สมาชิกสภาเทศบาลบางทานไมใหความรวมมือจริงหรือไม กระผมเองก็ไดตอบไปวาเปน
การเขาใจผิดกัน ทองถิ่นพรอมใหความรวมมือรับนโยบายจากภาครัฐ กรมชลประทานก็
เปนหนวยงานที่มีผลงานและไดรับความชื่นชมในระดับประเทศ แตในประเด็นของการ
ประชุมประชาคมที่ทางสํานักงานกอสรางชลประทานไดจัดที่ผานมานั้น กระผมเองก็ไมได
รับทราบ ไมไดเห็นหนังสือเชิญประชุมเลยจึงไมไดเขารวมประชุม กระผมขอบอกวาพวกเรา
ทุกคนพรอมเสมอในการใหความรวมมือกิจกรรมทุกอยางที่ เปนประโยชนตอพี่นอง
ประชาชน ทําในสิ่งที่ถูกตอง ในการที่จะมีมติเห็นชอบหรืออนุมัติอะไรนั้น สภาฯเองก็ตองดู
ทุกรายละเอียด ตองเขาเงื่อนไข และตองมีความถูกตอง ทางสํานักงานกอสรางชลประทาน
เองก็ไดดําเนินการและประสานงานกับหนวยงานตางๆที่เกี่ยวของ และผูนําทองที่ ทาน
กํานันตําบลกระบี่นอย  วันนี้กระผมก็ไมอยากชี้นําในการลงมติ ก็ขอใหสมาชิกสภาฯ      
ทุกทานพิจารณาถึงความจําเปนของพี่นองประชาชนชาวตําบลกระบี่นอยเปนสําคัญ 
 
ไดฟงการอภิปรายแลว ก็ดู เหมือนวาทางชลประทานเองไดละเลยในขั้นตอนการ
ประสานงานกับทางเทศบาลตําบลกระบี่นอย กระผมก็ไมขอโตแยงทางสํานักงานกอสราง
ชลประทานอาจจะผิดพลาดไป แตหัวใจหลักของทางชลประทานมีความจริงใจในการ
ดําเนินการ และชวยเหลือประชาชน ไมมีเรื่องอื่นใดแอบแฝง ตอไปนี้ทางหนวยงานจะขอ
รวมมือและทํางานไปดวยกันกับทางเทศบาลตําบลกระบี่นอย มีการดําเนินการอยางไรก็จะ
รายงานใหทราบตามลําดับ และก็ตองขออภัยที่ผานมาในการประสานงานที่ไมชัดเจน    
การสงหนังสือตางๆ ไมถึงมือของทุกทาน แตการทําโครงการนี้ก็เพื่อคนในทองถิ่น ทางกรม
ชลประทานไดพิจารณาในตําบลกระบี่นอยเปนลําดับแรก ตอไปก็พิจารณาในพื้นที่ใกลเคียง
ตามเหตุและผลประกอบ ตอไปก็จะมีกลุมบริหารการใชน้ํา ซึ่งมีทานกํานันตําบลกระบี่นอย 
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เปนประธาน ในการดูแลและบริหาร และอยากจะใหเทศบาลตําบลกระบี่นอยเปนพี่เลี้ยงให
การสนับสนุนเรื่องนโยบาย และการสงเสริมอาชีพตางๆ ที่มีน้ําเปนปจจัย หลังจากนี้ในการ
จัดประชุมครั้งตอๆไป กระผมจะแกขาวใหทุกทานในเรื่องความเขาใจผิดที่เกิดขึ้น ในวันที่ 
25 มีนาคม 2559   จะมีการสัมมนา ทางชลประทานจะเชิญทานที่อยูในพื้นที่เขารวม
ดวย ณ หมูที่ 5 ซึ่งถือเปนเจาของพื้นที่หลัก ก็ไมใชเรื่องงายที่จะดําเนินการตองมีการพูดคุย
ทําความเขาใจ เพราะการขุดฝงแนวทอสงน้ําผานพื้นที่สวนของชาวบาน หมูที่ 5 เพื่อเปน
ทางผานไปยังพื้นที่ดานลาง หมูบานอื่นๆ  และเร็วๆนี้ก็จะมีทหารเขามาสรางที่ทําการใน
พื้นที่อางเก็บน้ํา  ชวยดูแลในเรื่องการปราบปราม การบุกรุกตางๆ ชลประทานก็ดูแลเรื่อง
การกอสราง ถามีเรื่องอะไรที่กระผมทําหนาที่ไดไมครบถวนก็ขอใหบอกไดเลย กระผม
อยากใหระบบสงน้ําแลวเสร็จ วางเปาหมายวาในระยะเวลา 3 ป งบประมาณ 400       
ลานบาท จากการศึกษาขอบเขต ระบบสงน้ําดวยทอ 41 กิโลเมตร ในปนี้ถาดําเนินการ
สรางเมนสงทอมาจนถึงสามแยกกระบี่นอยก็ไดระยะทาง 7 กิโลกวา ยังเหลือระยะทางที่
ตองดําเนินการพิจารณาแนวทอสงน้ําอีกมาก ก็ตองขึ้นอยูกับดุลยพินิจของกลุมบริหารการ
ใชน้ําที่มีเทศบาลตําบลกระบี่นอย และก็มีสมาชิกสภาฯ ในเขตพื้นที่ดูแลอยู รวมกับแกนนํา
ของภาคประชาชน ก็เพื่อใหชาวตําบลกระบี่นอยไดมีน้ําใชอยางยังยืน และมีวิถีชีวิตที่ดี
ตอไป  
 
ขอสอบถามถึงความชัดเจนในเรื่องของทอประปาภูเขาของเทศบาล ที่ไดรับความเสียหาย
จากการกอสรางของอางเก็บน้ํา วาทานจะจัดการแกปญหาอยางไร และในเรื่องของการ
ประสานงานที่ผานมาก็ใหแลวไป แตครั้งตอไปก็ของฝากใหทานไดชวยดูแลระบบของการ
บริหารงานในองคกรใหมีความชัดเจน เพื่อไมให เกิดการเขาใจผิดที่อาจจะเกิดขึ้น            
มีผลกระทบตอหลายๆ ฝาย    
 
ในเรื่องของประปาภูเขากระผมก็ไดประมาณการวา ตองใชงบประมาณ 3-4 ลานบาท    
ทางชลประทานจะรับผิดชอบ เรื่องนี้จะไมตกหลนเด็ดขาด จะดําเนินการในปหนาอยางชา 
ในปนี้ตองรออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ กระผมรูวาประปาภูเขาเปนปจจัยหลัก 
และมีความสําคัญมาก ก็ขอใหทุกทานไววางใจ จะแกปญหาใหครับ 
 
ไมทราบสมาชิกสภาฯทานใดจะอภปิรายเพิ่มเตมิบาง  
 
ไมมีผูอภิปราย 
 
ขอมติที่ประชุมวาจะเห็นชอบการกอสรางระบบสงน้ําอางเกบ็น้ําคลองแหง หรือไม 
  
เห็นชอบดวยมติเปนเอกฉันท  
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ระเบียบวาระที่  4  เรื่องกําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญประจําป ระยะเวลาและวันเริ่มตนประชุม  สมัยประชุม 

                       สามัญประจําป พ.ศ. 2559 ,วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปและระยะเวลาของสมัยประชุม 

                       สามัญประจําปสมัยแรก พ.ศ. 2560  

เลขานุการสภาฯ 

 
 

 
 
 
 
มติที่ประชุม 

: 
 
 

 
 
 
 
 

: 
 

ในปหนึ่งใหมีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย  สมัยประชุมสามัญครั้งแรกและวันเริ่มประชุม สมัย
สามัญประจําปใหสภาเทศบาลกําหนด  สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ใหมีกําหนด ไมเกิน
สามสิบวัน อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงหมาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภา
ทองถิ่น พ.ศ.2547 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  ขอ 21 จึงขอนําปรึกษา
สมาชิกสภาเทศบาล เพื่อกําหนดจํานวนประชุมสามัญประจําป  ระยะเวลาและวันเริ่มตน
ประชุมสมัยประชุมสามัญประจําป  2559  และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปและ
ระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจําป สมัยแรก พ.ศ.2560 
 
มีมติกําหนดสมัยประชุมสามญัประจําป 2554 ไว 4 สมัย คือ 
สมัยที่ 1 วันที่ 1 กุมภาพันธ 2559 ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2559 
สมัยที่ 2 วันที่ 1 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2559 
สมัยที่ 3 วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 30  สิงหาคม 2559 
สมัยที่ 4 วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 
และกําหนดสมัยประชุมสามญัประจําป สมัยแรกของป 2560 ไวดังนี้ 
สมัยที่ 1 วันที่ 1 กุมภาพันธ 2560  ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2560 
 

ระเบียบวาระที่  5  เรื่องอ่ืนๆ  

นายเจรญิศักดิ์  เองฉวน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตอนนี้หมูที่บานหวางคลอง หมูที่ 4 มีประปา 3 ลูก แตไมสามารถแกปญหาเรื่องน้ําได    
พี่นองประชาชนฝากบอกมาวา  ระบบประปาจากบานนายกอสาดเขาไปทางบานไรออก
ยังไมถึงซอยบานบังนุย ชาวบานบอกวาเทศบาลเขามาสํารวจแลวแตยังทําไปไมถึง 
กระผมคิดวาเทศบาลตําบลกระบี่นอยนาจะประมาณการกอนวาระยะทางเทาไหร จึงจะ
จัดทําโครงการ กระผมไมเขาใจวาทําไมประปาไปไมถึงจุดนั้น พี่นองในบริเวณนั้น
เดือดรอนมาก และอีกเสนทางหนึ่งจากบานบังกอสาดไปถึงบานบังหมาด ยังขาดอีก 4 
หลังที่ยังไปไมถึง ก็ไมทราบวาเปนอยางไร ฝากฝายบริหาร รวมถึงกองชาง วาทําอยางไร
ใหพี่นองไดใชน้ํา และอีกจุดหนึ่งคือประปาบานนายบาย ทานรองนพดล เคยบอกวาจะ
เจาะใหม แตกระผมไดดูแบบของโครงการก็ไมไดดําเนินการใหตามที่ทานบอกไว แตทําไป
ในสวนอื่น โครงการของหมูที่  4 แตทําไปยังหมูที่  3 อันที่จริง หมูที่  3 ก็ควรตั้ง
งบประมาณใหม ก็ขอฝากถึงผูบริหาร และอีกเรื่องคือการถมทอประปาเกา ชาวบานบอก
วาเทศบาลใหขุดใหม ไมยอมซอม ทําไมไมใหชางของเทศบาลไปควบคุมบอกแนวของทอ
ประปา พี่นองบริเวณนั้นยังรอใชน้ําประปาภูเขาอยู  หมูที่ 4 มีประปา 3 ลูกแตไม
สามารถแกปญหาใหชาวบานได สวนทานประธานสภาฯ กระผมก็อยากฝากวาทานชวย
เขาไปดูแลความเดือดรองของพี่นองประชาชนบาง ในเรื่องของการเสนอโครงการเขา
แผนพัฒนาไวเชนกัน ที่ผานมาก็ไดเลือกโครงการที่สําคัญกอน 3 โครงการ ในทุกๆป ก็
ไมไดดําเนินการตามที่บอกเอาไว กระผมเองก็เขาใจในเรื่องงบประมาณ แตเราเขามา
ทํางาน 4 ปแลว ควรดําเนินการบาง ในเรื่องของการโอนประปาภูมิภาค ที่ฝายบริหารได
บอกวาใกลโอนแลวชาวบานก็รอนี่ก็ผานมานานมากแลว ควรดําเนินการไดแลว ชาวบาน
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นายนพดล  หวังกอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายเจรญิศักดิ์  เองฉวน 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
: 
 
 
 
 
 
 

เดือดรอนมากในเรื่องน้ํา เรื่องของไฟฟาสองทางก็เชนกันก็พูดใหความหวังไปเรื่อย       
ถึงตอนนี้ก็ยังไมทําเลย กระผมก็เขาใจในขั้นตอนการประสานงาน แตอยางไรก็ตอง
ติดตามเขาไปสอบถามการไฟฟาสวนภูมิภาค อยางไรแลวเขาก็ตองมาทําให เรื่องการ
กอสรางอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลกระบี่นอยตอนนี้ชาวบานก็ฝากมาสอบถามวา
ทําไมถึงยังไมดําเนินการสราง กระผมเองก็ไดทําความเขาใจไปแลว วาไมมีผูมาซื้อซอง
สอบราคา ชาวบานก็ไมเขาใจวาทําไมถึงไมมี บริษัทที่รับกอสรางมีเยอะแยะมากมาย     
ในประเทศไทย ในสวนน้ีกระผมไมสามารถตอบได  อีกเรื่องคือเทศบาลไมมีการปรับปรุง
ถนนในเขตตําบลกระบี่นอยเลย 4 ปแลว ชวยจัดสรรงบประมาณแกปญหาใหพี่นอง
ประชาชนดวย ตอไปก็เรื่องของกองการศึกษาทําไมมีกิจกรรมตางๆ ไมแจงใหทางสมาชิก
สภาฯ ทราบเลย อยางเชนที่ผานมาคือการทัศนศึกษาของนักเรียน และการแขงขัน
ฟุตบอล ของนักเรียนสังกัดของเทศบาลตําบลกระบี่นอย เมื่อกอนก็เคยแจงแตมาชวง
หลังๆนี้ไมมีเลย ของฝากถึงกองการศึกษา สุดทายก็ขอฝากเรื่องการจัดการเรื่องขยะทั้ง 
13 หมูบาน โดยเฉพาะโซนดานบนของตําบล ที่กระผมไดพูดมาทั้ งหมดก็ เพื่อ
ผลประโยชนของพี่นองประชาชน ก็ขอฝากไวดวย 
 
ระบบประปาหมูที่ 4 ที่ยังไมถึงบานบังนุย คือโครงการยังไมจบ เราไดสํารวจแลววา     
ยังขาดอีก 30 เมตร และรับปากกับบังนุย และไดพูดคุยทําความเขาใจกันแลว เรื่องการ
ขุดทอประปา เทศบาลเองนั้นดําเนินการตามแบบคือไมตองขุดไมไดโกงงบประมาณอะไร  
สามารถตรวจสอบได และในสวนประปาสายบานบังหมาดที่ยังไปไมถึง กระผมขอบอกวา
ถึงแนนอน และผานไปจนถึงคลองเลย สวนสายบานผูใหญกระผมยอมรับวาไปไมถึงจริงๆ 
มีบานอยูแคสองหลัง แตระยะทาง 1.5 กิโลเมตรจะตองใชงบประมาณกวาลานบาท    
ในสวนเรื่องของการประปาภูมิภาค ก็ไดประสานและสงเรื่องไปยังการประปาสวนภูมิภาค
จังหวัดกระบี่แลว การประปาก็สงเรื่องตอไปยังการประปาภูมิภาคจังหวัดสุราษฎรธานี 
เราก็พยายามติดตออยู การประปาสวนภูมิภาคจังหวัดกระบี่เองไมสามารถดําเนินการได 
ก็ตองทําความเขาใจใหทานสมาชิกไดรับทราบ ในเรื่องของไฟฟาสองทางตําบลกระบี่นอย
ก็ไดติดตั้งไปหมดแลว ในตอนน้ีเทศบาลก็ประสานเรื่องขอมิเตอร  เรื่องของการปรับปรุง
ถนนในเขตตําบลกระบี่นอยทานนายกก็ไดสั่งใหดําเนินการแลว แตก็ตองดูที่ความจําเปน
จริงๆกอน และทางกองชางก็ไดลงสํารวจเรียบรอยแลวครับ หมูที่ 4,5,7, 12, และ 13  
ทานสมาชิกสภาฯไดสอบถาม วาตอนที่ลงประชาคมหมูบาน และเรียงลําดับความสําคัญ 
3 โครงการแตทําไมไมทํา เทศบาลก็ไดทําไปบางแตก็ตองเลือกเอาตามความจําเปนจริงๆ
กอน บางหมูบานก็ไมไดเลย เพราะงบประมาณแค 12-13 ลาน เรื่องถังขยะอยากให
ทานสมาชิกสภาฯ ชวยแจงดวยวาหมูไหน ซอยไหนที่มีความตองการ ตอนที่เทศบาล      
ลงประชาคมก็ไดรับแจงมาบางแลว ก็ขอทําความเขาใจกับทานสมาชิกสภาฯ 
 
เรื่องของประปาหมูที่ 4 ที่ทานกลาวมานั้นผิดจุด ทานตองไปตรวจสอบใหม ในเรื่องของ
ปญหาเรื่องน้ําประปาของหมูที่  4 ชาวบานหมูที่  4 ไดใชน้ําแคไมกี่หลังคาเรือน 
งบประมาณในการกอสรางเปนของหมูที่ 4 หรือไม ไมใชวากระผมไมอยากใหหมูที่ 3    
ใชน้ํา ที่จริงแลวประปา 3  ตัวที่มีอยูสามารถบริการประชาชนทั้งหมูที่ 4 ไดอยางทั่วถึง
ถาหากมีการบริหารจัดการที่ดี 
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นายวินัส  ชุมบุตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายนพดล  หวังกอ 
 
 
 
 
 
ยงยุธ  บุญทองแกว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
: 
 
 
 
 
 
: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอติงทานประธานสภาฯ ในการยกมือขออภิปรายทานควรสอบถามวา สมาชิกสภาฯทาน
ใดตองการอภิปรายเพิ่มเติม อาจจะถามวาจะพูดเรื่องอะไร ถาเปนเรื่องเดียวกันก็ควรให
สมาชิกสภาฯ อภิปรายหมดทุกคนกอน แลวคอยใหฝายบริหารไดตอบที่เดียวเลย แตถา
หากมีการพาดพิงก็คอยวากันอีกที  ถาโตตอบกันไปมาแบบนี้มันดูแลวไมเหมือนสภาฯ     
เรื่องตอไปเมื่อทานประธานสภาฯ ไดเขารวมประชุมหรือเขารวมกิจกรรมตางๆ หรือมี
เรื่องอะไรที่เกี่ยวของกับสภาฯ ทานทราบอะไรก็อยากใหนําเรื่องมาแจงตอที่ประชุมบาง   
ก็ขอฝากไว เรื่องประปาหมูที่ 4 กระผมเองก็ไดรับเรื่องมาอยางที่ทานเจริญศักดิ์ไดกลาว
ไป ประปาลูกแรกกระผมเองก็เคยสอบถามกองชางไปวาน้ําจะมีพอใช และครอบคลุม
หรือไม ไดรับคําตอบวาพอใช แตพอดําเนินการจริงๆก็ไมพอ แตกระผมก็เขาใจเพราะมัน
อาจจะไมแนนอน อะไรมันก็เกิดขึ้นได ก็ไมไดโทษใคร ตอมาก็มาสรางอีกลูกหนึ่ง กระผม
ก็ไดรับทราบจากชาวบานวาถามีการขุดในจุดนั้น มันจะใกลกับจุดเดิมอาจจะซ้ําซอนกัน 
การวางทอจะมีปญหา กระผมก็รับปากวาจะมาคุยกับผูบริหารวาไดดําเนินการสํารวจ
อยางไร ก็ไดมีการพูดคุยกันไปแตก็ใหเปนหนาที่ของชางที่ตองดูแลใหทั่วถึง บริเวณนั้น    
ก็มีทออยูแลวและตองทําอยางไรใหสามารถใชงานทอเดิมใหไดมากที่สุด ไมควรมาทํางาน
ใหซ้ําซอนกันเปนการสิ้นเปลืองงบประมาณ ถาเรามีประปาหลายลูกก็ควรจะมรีะบบวาลว
ควบคุม เราควรใชงบประมาณใหคุมคาและไดประโยชนใหมากที่สุด กระผมเองเคย     
นําสํารวจของการประปาภูมิภาคครั้งที่ผานมาก็ไดบอกการประปาวาใหสํารวจหมดทุก
หลังคาเรือนทั้งสองฝงถนนอยาทําแคฝงเดียว มีงบประมาณเทาไหรเอาแคนั้นแตขออยา
ใหตกหลน เพราะงบประมาณก็เปนเงินภาษีของชาวบาน ทุกหลังคาเรือนก็มีความ
เดือดรอนเหมือนกันหมด  ในการดําเนินการทําระบบประปา ควรใหชาวบานในบริเวณ   
ที่สามารถสงน้ําถึง ไดใชน้ําทุกหลังคาเรือนกอน ในสวนอื่นก็คอยวากันอีกที อาจจะไมตอง
แยกหมูบานก็ได และในเรื่องการตั้งงบประมาณในเทศบัญญัติงบประมาณดานการศึกษา
ดูงานในแตละป การศึกษาดูงานของสวนราชการตางๆ ก็มีความจําเปน แตควรเลือก
สถานที่ที่เหมาะสมและเปนประโยชนในแตละงาน ก็ขอฝากไว 
 
ในเรื่องระบบประปาของหมูที่ 4 บานบังกอสาด เราไดเชื่อมตอจากบานบังนุยประมาณ 
20 เมตร ก็นาจะจบแลว กระผมไดเขาไปดูดวยตัวเองและพูดคุยกันแลวไมนามีปญหา 
ประปาของหมูที่ 4 กระผมขอบอกวาชาวบานไดใชทั่วถึงแนนอน แตขอทําความเขาใจกับ
ทุกทานวาบางเสนทางมีระยะทาง 1 กิโลเมตร มีบานอยูแคสองหลังก็ไมสามารถทําได   
แตถาระทางไมกี่รอยเมตรนั้นไมมีปญหา  
 
เรื่องการศึกษาดูงานของกองการศึกษาจะใหทาน รองปลัด สุภานันท  เจริญพานิช ชี้แจง 
กระผมประชาสัมพันธในเรื่องการรับนักเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดโพธเรียง โดยทาง
ศูนยจะเปดรับสมัครรับนักเรียนเขาศึกษา ตั้งแตวันที่ 1 -31 มีนาคม 2559 โดยจะรับ
เด็กอายุ 3 ขวบกอนถาหากเด็กเขาเรียนนอย ก็จะรับเพิ่มในอายุ 2 ขวบครึ่ง หลักฐาน   
ในการรับสมัคร 1.ทะเบียนบานของนักเรียนตัวจริงพรอมสําเนา 2. สูจิบัตรพรอมสําเนา 
3.สําเนาบัตรประชาชนของบิดาและมารดา  4.สําเนาทะเบียนบานของบิดามารดา         
5.สําเนาสมุดบันทึกสุขภาพ 6. รูปถาย 1 นิ้ว จํานวน 6 รูป   และทางศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กจะปดการเรียนการสอนเรียนในวันที่ 21 มีนาคม 2559 และจะเปดเรียนอีกครั้ง   
ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 สวนโรงเรียนบานกระบี่นอย ก็รับสมัคร ระหวางวันที่    
1-31 มีนาคม 2559 เชนกัน ติดตอที่ โรงเรียนบานกระบี่นอย เด็กอนุบาล รับเด็กที่เกิด 
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พ.ศ.2553 – 2555 อีกเรื่องคือทานประสิทธิ์  แผนทอง นักวิชาการศึกษา จะยาย  
ไปดํารงตําแหนงนักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการ ที่วัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ เดินทางพรุง
ในเวลา 09.00 น ถาทานสมาชิกสภาฯทานใดไมมีภารกิจก็เรียนเชิญรวมไปสงดวยกัน 
และอีกเรื่องคือในวันที่ 20 มีนาคม 2559 ทางวัดกระบี่นอย โดยพระราชสุทธิวิมล    
เจาคณะจังหวัดกระบี่ จัดงานฉลองพัดยศ และหลังจากนั้นก็จะมีงานบรรพชาสามเณร
ภาคฤดูรอน  ประมาณวันที่ 2 เมษายน 2559 ตอไปก็จะเปนงานวันผูสูงอายุ จะจัดใน
วันที่  7 เมษายน  2559 ขางสํานักงานเทศบาล  กิจกรรมตางๆคางจะแจงรายละเอียด
กําหนดการใหทราบอีกครั้ง  
 
ขอตอบคําถามของทานสมาชิกสภาฯ วาทําไมถึงไมแจงใหสมาชิกสภาฯทราบ           
เรื่องโครงการทัศนศึกษาดูงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์เรียง คือตามโครงการได
เขียนเอาไววาเพื่อเปนการสรางเสริมประสบการณของเด็กเล็ก และกลุมเปาหมายคือมี
ผูปกครองและเด็กหนึ่งตอหนึ่ง และครูของศูนยเด็กเล็กที่ดูแลเด็กและเจาหนาที่ของ
เทศบาลตําบลกระบี่นอยที่คอยอํานวยความสะดวก ที่ทางกองการศึกษาไมแจงทาน
สมาชิกสภาฯ เพราะไมสามารถจัดที่นั่งใหทุกทานไปรวมดวยได ถาแจงก็แคแจงใหทุก
ทานมาสงบุตรหลานไดเทานั้น แตก็เกรงวาจะเปนการรบกวน ขอทําความเขาใจกับทุก
ทาน ที่ผานมากองการศึกษาก็มีโครงการมากมายและก็ไดเชิญทุกทานและพี่นอง
ประชาชนเขารวมกิจกรรมเสมอ แตก็ผูที่เขารวมโครงการนอย เชนที่ผานมาไมนานคืองาน
วันมาฆบูชารําลึก กองการศึกษาก็ไดสงหนังสือเชิญทุกทานเขารวมกิจกรรมก็มีคนเขารวม
ไมกี่คน ก็ใหสมาชิกสภาฯทุกทานไดเห็นถึงความตั้งใจและผลของกิจกรรมตางๆที่ผานมา
วาเปนเชนไร ขอช้ีแจงทานใดมีขอสงสัยก็สอบถามได 
 
ขอสอบถาม 2 ครั้งกอนหนานี้ก็เคยเชิญสมาชิกเขารวมได แตมาคราวนี้ทําไมถึงไมเชิญ    
ก็แคสงสัยจึงสอบถาม สวนงานวันมาฆบูชารําลึกที่ผานมากระผมติดอบรมจึงไมไดเขารวม 
 
ในการสงหนังสือเชิญ หรือเอกสาร ถาไมมีคนรับหนังสือก็อยากฝากใหทานวางไวหนาบาน
แลวหาอะไรทับเอาไว แลวโทรบอกก็ได เพราะงานวันมาฆบูชารําลึกที่ผานมากระผมเห็น
หนังสือการรวมงานภาคกลางคืนในอีกวัน ไมทราบรายละเอียดเลยจึงไมไดเขารวมงาน  
กระผมเองใหความรวมมือตลอด เมื่อเขามาเปนตัวแทนพี่นองประชาชนก็ไมเคยละทิ้ง
หนาที่  ของสอบถามอีกเรื่องคือเรื่องการซอมแซมเมรุเผาศพวัดโพธิ์เรียง วาซอมเมื่อไหร
ชวยช้ีแจงดวย ชาวบานสอบถามจะไดตอบถูก 
 
ชวยตั้งงบประมาณเพื่อซอมแซมถนนลูกรังหลายๆสายที่ชํารุดกระผม ก็รูวาตําบลเรามี 
13 หมูบาน งบประมาณก็มีจํากัด แตเราก็ตองใหความสําคัญกับความเดือดรอนของ
ชาวบาน และในเรื่องเมรุเผาศพของวัดโพธิ์เรียงที่ทานวินัส ไดสอบถาม กระผมเองก็ยัง
ของใจ วาจะปรับปรุงซอมแซมเมื่อไหร อยากจะใหซอมแซมใหเสร็จเพราะเปนเรื่องสําคัญ 
อีกเรื่องอยากจะฝากคือวันสําคัญทางศาสนา เชนวันสารทเดือนสิบ ขอฝากเรื่องการจัด 
อปพร. วัดละ 2-3 คน มาดูแลความเรียบรอย เพราะที่ผานมานั้นไมมีเลย ฝากดวยครับ 
 
ขอขอบพระคุณที่ชวยแนะนํา กองการศึกษาก็จะนํามาปรับปรุงแกไข ในสวนเรื่องการ
แขงขันฟุตบอลที่ฝานมาเปนการสงแขงขันของทางโรงเรียนบานกระบี่นอยเอง           
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โดยมีคุณครูของโรงเรียนดําเนินการเองทั้งหมด ทางโรงเรียนบานกระบี่นอยก็ไมไดแจง
เทศบาล  
 

เรื่องเมรุเผาศพตอนนี้ไดดําเนินการสรุปใหผูบริหารทราบเรียบรอยแลว และไดเอาราคา
กลางใหกับกองคลังดําเนินการตอไป สวนในเรื่องของประปา หมูที่ 1  หมูที่ 7 และหมูที่
8 ซึ่งมีปญหาเยอะ ก็กําลังจะสรุปและเสนอสงกองคลัง ในสวนของโครงการประปาของ
หมู 4 กระผมไดลงสํารวจกับทานรองนายก บอน้ําที่บานโคกขี้เหล็ก หลังจากนี้ผูรับจางก็
กําลังดําเนินการไปบางสวน กระผมจะลองไปดูกอนวาเราสามารถปรับแบบไดหรือไม   
ไมรูวาจะยุงยากหรือเปลา เพราะงบประมาณนี้เปนงบเหลือจายจากประปาของ  หมูที่ 8 
และหมู 7 ถาปรับแบบไมไดก็จะปรึกษากับผูบริหารอีกครั้ง 
 

เรื่องเมรุเผาศพ ที่ลาชาก็เพราะวาตองปรับแบบ และคํานวณราคากลางตอนนี้ก็เสร็จ
เรียบรอยแลว สงใหทางกองคลังดําเนินการหาผูรับจาง ในเดือนเมษายนนี้นาจะได
ดําเนินการซอมแซม สวนในเรื่องระบบการบริหารของกองการศึกษาที่ทานสมาชิกยังของ
ใจอยู กระผมขอรับไปกําชับกับผูที่เกี่ยวของอีกครั้ง ตองขอขอบคุณทานสมาชิกทุกทานที่
คอยเปนหวง 
 

ในเรื่องของความเดือดรอนของพี่นองประชาชน ผูบริหารของเทศบาลก็ไดตอบคําถามไป
แลวหลายประเด็น สวนในเรื่องของการสรางสํานักงานเทศบาลตําบลกระบี่นอย ทาง
เทศบาลตําบลกระบี่นอยไดประกาศขายซองสอบราคาเพื่อหาผูรับเหมา ไปแลว 2 ครั้ง 
แตก็ยังไมมีผูรับเหมามาซื้อซอง ขั้นตอนตอไปอาจจะตองใชวิธีการตามระเบียบขอ
กฎหมาย 2 วิธี คือ 1. จัดจางโดยวิธีพิเศษโดยขออํานาจจากทางอําเภอ และผูวาราชการ
จังหวัด  2. ประกาศขายซองใหมตามปกติ เทศบาลตําบลกระบี่นอยก็ไดนําเรื่องไป
ปรึกษากับทางอําเภอเมืองกระบี่ ทานนายอําเภอก็ใหเทศบาลตําบลกระบี่นอยดําเนินการ
ประกาศขายซองสอบราคาเพื่อหาผูรับเหมาอีกครั้ง ในตอนนี้กองชางเองก็ตองดําเนินการ
กําหนดราคากลาง ตามระเบียบ ภายใน 30 วัน และจะใหกองคลังดําเนินการประกาศ
ขายซองสอบราคา คาดวาไมนาเกินสัปดาห ก็ขอเรียนวาสํานักงานใหมของเทศบาลตําบล
กระบี่นอยจะตองไดสรางแนนอน สวนในเรื่องน้ําประปา เทศบาลตําบลกระบี่นอยมีความ
ตั้งใจวาจะดําเนินการใหทุกหมูบาน อยากจะถามวาผูบริหารชุดนี้บริหารมา 4 ป ไมมี
ผลหารเลยหรืออยางไร เรื่องน้ําประปา ก็ขอใหทานสมาชิกสภาฯเสนอเขามา เทศบาล
ตําบลกระบี่นอยยังมีงบประมาณจายขาดเงินสะสม เราอาจจะตองขอเปดประชุมสมัย
วิสามัญในเดือนหนา แตเราตองหารือกันกอนและใหกองชางลงสํารวจพื้นที่ สวนในเรื่อง
ของการปรับปรุงซอมแซมถนนทั้งตําบลนั้นเทศบาลก็จะจายขาดเงินสะสม จะใหกองชาง
ลงสํารวจเสนทางทั้งตําบลตามที่ทานสมาชิกสภาฯไดเสนอเขามา ในวันนี้ทานกํานัน    
อุดม  เจริญพร ก็ไดเขารวมรับฟงการประชุม กระผมเองขอชื่นชมอีกไมนานทานก็จะ
เกษียญแลว แตในวันนี้ทานก็ยังทํางานเพื่อพี่นองประชาชนเหมือนกับองคกรทองถิ่น      
มีกิจกรรมหรือปญหาความเดือดรอนของชาวบานทานก็ไดประสานพูดคุยกันเสมอ      
การประชุมในวันนี้ก็ขอใหทุกทานไดบอกและเสนอปญหาตางๆไดเลย กระผมเองก็เขาใจ
ถึงความเดือดรอนของพี่นองประชาชน เราควรประชุมกันนอกรอบเพื่อปรึกษาหารือกัน
อีกครั้ง อยากใหปรับปรุงอะไรตรงไหนก็ขอใหบอก แลวจะไดจัดสรรงบประมาณจายขาด
เงินสะสม ซึ่งเหลืออยูประมาณ 11 ลานกวาบาท ก็ขอฝากทุกทานใหชวยทําความเขาใจ
ตอพี่นองประชาชน ขอบคุณครับ 
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